

**PRM - เพราะกตๆ บางครั้งก็กลัวๆ ได้**

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มา ในวลีจั่วหัว...**

เหมือน ตลาด หรือ SET Index ในระยะนี้เลยก็ว่าได้ มีอาการกตๆ ไม่ผ่านแนวต้านได้ง่ายๆ ความกลัวของนักลงทุน นักเก็งกำไรในตลาด ก็อาจจะมีได้เป็นระยะๆ ต่อให้มีการกระชากผ่านแนวต้านไปได้ก็เถอะ เชื่อได้เลยว่า ความมั่นใจของตลาด อาจจะไม่มากเท่าไรหรอก... อย่างรอบที่ผ่านมาเมื่อเร็วๆ นี้ ที่สามารถผ่านระดับพื้นที่ 1635-1640 ไปได้แล้วนะ แถมน้ำมันก็ขึ้นแรงๆ ส่งสัญญาณที่ดูดีเสียด้วยซ้ำ ยังผลให้ออนตัวลงมาต่ำกว่าได้อย่างหน้าตาเฉย... ก็ไม่แปลกใจอะไรหรอกครับ ที่รอบนี้ ต่อให้ผ่านแนวต้านขึ้นไปได้ มีหรือจะไม่เกิดอาการหวั่นๆ หรือ มองๆ ว่า ตลาดอยู่ในทิศทางที่มองเอาแน่เอานอนไม่ได้ ภาษาไทยก็เรียกว่าแกว่งๆ ถ้าทางการหนอยก็ Sideways นั้นแหละครับ... ที่นี้ ก็ต้องมาเอาทางกันล่ะว่า ที่เห็นๆ กตๆ อยู่ นั้น ไม่ว่าจะเป็นตลาด หรือ หุ้น จะเป็นการกตๆ เพื่อเก็บ หรือสะสมหุ้นหรือเปล่า หรือว่า กตๆ เก็บๆ แบบนั้น แต่ที่แท้จริงแล้ว เป็นการระบายของออกมากกว่า... อันนี้แหละ ถ้าใครเก็งในเรื่องการอ่านโยนขายเคาะซื้อ ก็อาจจะได้เปรียบหน่อย แต่ถ้าใครไม่เก็งมองหรืออ่านเกมไม่ขาด ก็อย่าคิดอะไรมากเลยครับ ดูตามกราฟ เล่นตามแนวโน้มหลักๆ ไว้ก่อน ก็จะมีทิศทาง แล้วก็มีทางหนีทีไล่ ถ้าจะเกิดการเจ็บตัว ก็อย่างที่กล่าว เจ็บได้ แต่จะไม่เจ็บเยอะ... แต่ก็อย่าเจ็บบ่อยๆ เกินไปล่ะ มันจะสะสมเป็นก้อนใหญ่ๆ ได้เหมือนกัน แล้วอีกอย่าง เวลาขาดทุน อย่าทนนถือ แต่เวลากำไร ถ้าอยู่ในทิศทางที่เรามองหรือคาดหวังไว้ ก็ถือให้ทันๆ หน่อยก็แล้วกัน... เว้นเสียแต่ว่า จะเล่นแบบเล็กๆ น้อยๆ คั้นเวลา หรือ แค่อ้างๆ ก็ว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งนะ เพราะมีเหมือนกันที่ชอบเล่นแบบติดยศ พี่หมื่น (ถ้าไรหลักหมื่น ในวันสองวัน)

**ดูตามเกม...**

เอาแค่ราคาวันวานนะ จะเห็นเล่นอยู่แค่อ่าวๆ 7.45-7.50 ที่หนักๆ หน่อยนั้นอาจจะเป็นอาการกตๆ เก็บๆ ด้วยหรือเปล่า ก็ยากที่จะอ่านได้ชัด... เอาเป็นว่า ดูกันที่แนวโน้มหลักๆ นะ

- แนวรับ : ... 7.40-7.20 และ อย่างลงมาต่ำกว่า 7.00 เป็นพอ
- เป้าหมาย : ... 9.50-10.0 ซึ่งถ้ายืน 10.0 ได้ ก็อาจจะมองไกลได้

Price Chart...(PRM)



**ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค**

**กราฟราคาหุ้น PRM...** ในทางเทคนิค ถ้าจะเอาจริงนั้น ถ้ามันแนวโน้มนี้ เป็นขาขึ้นหรือยัง เชื่อได้เลย บางท่านอาจจะบอกว่า ก็ผ่านแนวต้านที่เป็นแนวโน้มขาลงมาได้ ก็ต้องเป็นแนวโน้มขาขึ้นแล้วสิ... ถ้าอย่างนั้น ก็เอากฎของแนวโน้มขาขึ้นมาว่าอีกที ท่านก็จะได้คำตอบแล้วนะ ดังนั้น การผ่านแนวโน้มขาลงได้ ยังไม่ได้ยืนยันว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะ เพียงแค่จะบอกว่า มีโอกาสจบขาลง และมีโอกาสเป็นขาขึ้นจริงได้...ต้องเห็นราคาสูงกว่า 9.8 หรือ ยืน 10.0 ได้มันคง โหนแหละ ถึงจะเรียกว่าขาขึ้น หรือ ขาลงจบไปแล้วจริงๆ ... แล้วใครจะไปรอเล่นที่ราคานั้นล่ะ เราจึงได้หาคำสำคัญของโครงสร้างมาไว้ก็คือ ต้องไม่ต่ำกว่า 7.00 เพื่อเล่น ลุ้นการเป็นขาขึ้นจริง

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเห็นที่นำเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคีย ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน